
 

 

222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705 

AAV06/2023 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2566 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุส านกังานใหญ่ บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง  

อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

การชีแ้จงผู้ถอืหุน้โดยเจ้าหน้าที่กอ่นการเร่ิมประชุม 

การประชุมวนันีเ้ป็นการประชุมในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสซ์ึง่เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรือ่ง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจดัใหม้ีผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความ
เช่ียวชาญและไดร้บัการรบัรองจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ และขอเรยีนใหท้กุทา่นทราบวา่ การประชมุในครัง้นี ้บรษัิทจะ
มีการด าเนินการ เก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผูเ้ขา้รว่มประชุม  
ทกุท่าน เพื่อการบนัทึกและการจดัท ารายงานการประชุม การบรหิารจดัการการประชมุ เป็นตน้ โดยวิธีปฏิบตัิในการประชุม
จะเป็นไปตามเอกสารที่ไดน้  าสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นลว่งหนา้แลว้ โดยมีวิธีปฏิบตัิ ดงันี  ้

1) ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมในครัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิทและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดร้บั 
username และ password จากการยืนยนัตวัตนผา่นการสง่แบบค ารอ้งขอเพื่อเขา้รว่มการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกสต์าม
วิธีการท่ีบรษัิทก าหนดซึ่งไดแ้จง้รายละเอียดไปพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
การเขา้รว่มประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และท าการลงทะเบียน โดยกดปุ่ ม  "ลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ” ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะถือวา่ผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเรียบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกู
นบัเป็นองคป์ระชมุ  

2) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึง่หุน้ มีเสยีงหนึง่เสยีง 
3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเสยีงใน

แต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนผา่นระบบการ
ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ส าหรบัผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะที่เห็นด้วยไม่
จ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting)  

4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหักออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) 

1) ใหผู้ถื้อหุน้เลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนนจากนัน้กดปุ่ ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องส าหรบั
การออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 3 ช่อง คือ “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ส าหรบัผูถื้อหุน้หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบ
ฉนัทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทัง้หมดที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยการออกเสยีงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบญัชีผูใ้ชง้าน 

หากตอ้งการยกเลกิการลงคะแนน ใหก้ดปุ่ ม "ยกเลกิการลงคะแนน" 
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ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะถือว่าท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ย
กบัวาระนัน้ๆ และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถท าการแกไ้ขไดจ้นกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

2) กรณีผูร้บัมอบฉนัทะ รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลอืกที่เมน ู“บญัชีผูใ้ช”้ และกดที่ปุ่ ม “เปลีย่น
บญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่นๆ โดยระบบจะไมน่ าคะแนนเสยีงออกจากฐานการประชมุ 

3) ผูถื้อหุน้มีเวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 1 นาที หลงัจากที่มีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะ
วาระ และเมื่อมีการปิดการสง่ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชมุทราบตอ่ไป 

4) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้
จะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุในวาระดงักลา่ว และคะแนนเสียงจะไม่ถกูน ามานบัคะแนนในวาระที่เหลือทนัที อยา่งไรก็ตาม 
การออกจากองคป์ระชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วม
ประชมุ และลงคะแนนเสยีงในวาระตอ่ไปในระบบ 

5) หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีขอ้ซกัถามในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถาม 
หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  โดยเลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือ
แสดงความเห็น จากนัน้กดปุ่ ม “ค าถาม” โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง คือ 

- สอบถามผ่านขอ้ความ สามารถพิมพข์อ้ซกัถามที่ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม “สง่ค าถาม” โดยบริษัทจะตอบ
ค าถามในหอ้งประชมุในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนัน้ๆ หรอื 

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยใหก้ดปุ่ ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนัน้กด 
“ตกลง” เพื่อยืนยนัในการจองคิว เมื่อไดร้บัการอนญุาตจากเจา้หนา้ที่แลว้ใหท้ าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของท่าน โดย
ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใดก่อนถามค าถามทกุ
ครัง้ เพื่อบรษัิทสามารถน ามาบนัทกึลงในรายงานการประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการตดัภาพและเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นไมส่ภุาพ 
หรอืหมิ่นประมาทผูอ้ื่น หรอืละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสทิธิของบคุคลอื่น หรอืเป็นการรบกวนการประชมุ หรือ
ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นตอ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุรายอื่น  

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรกัษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนญุาตเปิดโอกาสในการสอบถาม
ผา่นช่องทางภาพและเสยีง ส าหรบั 2 ทา่นแรกที่กดจองคิว และขอใหท้า่นท่ีสอบถามผ่านช่องทางภาพและเสยีง สอบถาม
เพียงรอบเดียวเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านอื่นไดส้อบถามในวาระต่อๆ ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่ไมใ่ช่ 2 ทา่นแรก ขอใหท้่านพิมพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้กดสง่ค าถามเขา้มาในระบบแทน และในกรณีที่มีค  าถามที่
เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ๆ ถกูสง่เขา้มาเป็นจ านวนมาก บริษัทจะพิจารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม  หรอืน าค าถาม
ของทา่นไปตอบตอนทา้ยประชุม หรอืบรษัิทจะขอจดัท าเป็นสรุปค าถามพรอ้มค าตอบไวบ้น website ของบริษัทแทน รวมทัง้
จดัท าไวเ้ป็นแนบทา้ยของรายงานการประชมุ 

แนวทางปฏิบตัิในการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบญัญัติ บริษัท มหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) ก าหนดใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ใน
กรณีนีเ้มื่อมีผูถื้อหุน้งดออกเสยีงจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีง  
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- ในวาระการประชุมที่ 8 เรือ่งการพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ตามพระราช 
บญัญตัิบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 ก าหนดใหม้ติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยมิไดก้ าหนดวา่ผูถื้อหุน้นัน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนหรือ
มีสทิธิออกเสยีงดว้ยหรอืไม ่ดงันัน้กรณีนีก้ารนบัฐานคะแนนเสยีงจึงตอ้งนบัตามจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

เจา้หนา้ที่บรษัิทแนะน ากรรมการบรษัิท ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบรษัิท 

1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ และประธานในท่ีประชมุ 

2)  คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
3) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
4) คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
5) คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน 
6) คณุภทัรา บศุราวงศ ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ  
7) คณุวีรยทุธ โพธารามิก  ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8) คณุศิโรตม ์เสตะพนัธุ  ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระ 
9) คณุยทุธพงศ ์มา ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้รว่มประชมุผา่น Video Conference) 
10) คณุโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั  ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้รว่มประชมุผา่น Video Conference) 
11) คณุรอซแมน บิน โอมาร ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้รว่มประชมุผา่น Video Conference) 
12) คณุดิเนซ นมับิอาร ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เขา้ร่วมประชุม

ผา่น Video Conference) 

สรุปจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นีจ้  านวน 12 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 100 

เลขานกุารของบรษัิท 
คณุนิศเรศ ดษิเทศ  

ผูส้อบบญัชี 
คณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ที่ปรกึษากฎหมายตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

คณุประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล จาก บรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

บรษัิทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 10 มนีาคม 2566  

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้รวมทัง้เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบรอบ
ออกตามวาระ ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2566 โดยบรษัิทไดแ้จง้การเชิญชวนดงักลา่วผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย อยา่งไรก็ตามบรษัิทขอเรยีนวา่ไมม่ผีูถื้อหุน้เสนอวาระการ
ประชมุหรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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ในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 17 ราย และมีผูร้บัมอบฉนัทะ 347 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ไดท้ัง้สิน้ 8,923,458,936 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 73.3578 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท เป็นอนัครบองค์
ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที่ 33 ซึ่งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
องคป์ระชุมว่าตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้
ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชุม
และบรษัิทยงัมีการรบัลงทะเบียนอยูส่  าหรบัผูท้ี่ทยอยมาประชมุดว้ย  

เมื่อครบองคป์ระชุมแลว้ ประธานท่ีประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ของ บริษัท เอเชีย     
เอวิเอชั่นจ ากดั (มหาชน) ตามล าดบัวาระการประชมุดงัที่ไดแ้จง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซต ์และ
ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้  

เร่ิมการประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานที่ประชมุไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการรายงานเหตกุารณ ์หรอืความคืบหนา้ตา่งๆ 
(ถา้มี) ของบรษัิทต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรือ่งเพื่อพิจารณาอนมุตัิและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 
ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารแจง้เรือ่งเพื่อทราบตอ่ที่ประชมุ  

คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุดงันี ้ 

ส าหรบัวาระนีม้ีเรื่องแจง้ใหท้ราบเพื่อเป็นการอพัเดตสถานการณ ์โดยจ านวนของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทย 
ปีที่แลว้มีนกัทอ่งเที่ยวจ านวน 11.2 ลา้นคน ซึง่เป็นตวัเลขที่มากกวา่ที่ทางการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยคาดการณเ์อาไวท้ี่ 
10 ลา้นคน โดยอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยไดฟ้ื้นตวักลบัมาในช่วงครึง่ปีหลงั ในสว่นจ านวนผูโ้ดยสารของ
ไทยแอรเ์อเชีย ปีที่แลว้เราขนสง่ผูโ้ดยสารได ้9.9 ลา้นคน เทียบกบัจ านวนผูโ้ดยสารก่อนโควิดอยูท่ี่ 22.2 ลา้นคน ซึ่งตัง้เป้า
ไวป้ระมาณ 10 ลา้นคน สว่นจ านวนเครือ่งบินก่อนโควิด มีทัง้หมด 63 ล า ส าหรบัจ านวนเครือ่งบินที่ใหบ้รกิารอยู ่ณ ตอนนี ้
54 ล า เนื่องจากมีเครือ่งที่ถึงก าหนดหมดสญัญาเช่าและมีการสง่คืนไปบา้ง ซึง่ถือวา่ลดลงไมม่ากเกินไป 

สว่นความภมูิใจของเราในเรือ่งของมาตรฐานการใหบ้รกิาร เราไดร้บัรางวลัจาก Skytrax เป็นสายการบินราคาประหยดัที่ดี
ที่สดุถึง 13 ปีซอ้น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เรามีความมุ่งมั่นที่จะใหบ้ริการตรงต่อเวลา ซึ่งหลายๆ ภาคส่วนตอ้งใหค้วาม
รว่มมือกันถึงจะใหบ้ริการตรงต่อเวลาได ้จนกระทั่งเป็นที่ประจกัษ์ว่าเราไดเ้ป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สดุในภมูิภาค
เอเชียแปซิฟิกจาก Cirium และไดเ้ป็นสายการบิน 1 ใน 4 สายการบินที่ตรงเวลาที่สดุในโลกจาก OAG และความมุ่งมั่นใน
การท าธุรกิจใหย้ั่งยืนของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย หรือ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จึงไดร้บัคดัเลือกเป็นหุน้ยั่งยืนในดชันี THSI ใน
กลุม่บรกิารตอ่เนื่องเป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนั 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุแจง้วา่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ จึงขอ
เสนอใหพ้ิจารณาในวาระถดัไป 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2565 

ประธานที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2565 ไดม้ีการ
จดัท ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น รวมทัง้ได้
จัดส่งให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พรอ้มทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.aavplc.com) แลว้ รายละเอียดไดน้ าสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ตาม เอกสารแนบ 1 
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ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานในที่ประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียง
ลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2565 ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  8,923,496,142 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (366 ราย) 8,923,497,142 เสยีง   

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 

ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ใน
รอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งในปีนีส้ามารถดูไดจ้ากการ scan QR Code 
ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียนซึ่งไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชุมแลว้ โดยขอใหค้ณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ  

คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ปี 2565 ที่ผา่นมา ถือวา่เป็นปีที่ส  าคญัมากส าหรบัธุรกิจการบิน เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 คลีค่ลายลง 
และประเทศต่างๆ ไดเ้ปิดพรมแดนและเปิดเที่ยวบินไปมาระหว่างกัน ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน รฐับาลไดเ้ปิดประเทศ
ตัง้แต่ตน้ปี และที่ส  าคญัที่สดุคือเดือนกรกฎาคม ซึ่งประเทศไทยไดย้กเลกิ Thailand Pass โดยสิน้เชิง เทา่กบัเป็นการเปิด
ประเทศอยา่งเต็มที่ หลงัจากนัน้ก็มีเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งทยอยเปิดพรมแดนกนัเป็นระยะ สว่นของสายการบิน
ไทยแอรเ์อเชีย เรามีความพรอ้ม เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ในช่วงโควิด-19 เราไดด้  าเนินนโยบายเรือ่งของ pause and play 
ซึง่ก็คือการเตรียมความพรอ้มเมื่อธุรกิจกลบัมาเราจะกลบัมาไดเ้รว็ เราเตรยีมเครื่องบิน เตรียมบคุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการเที่ยวบินไว ้เราจึงสามารถกลบัมาด าเนินการไดเ้มื่อประเทศเปิดเต็มที่ จึงขอสรุปว่าในปี 2565 สายการบิน
ไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ริ่มกลบัมาใหบ้ริการเปิดเที่ยวบิน โดยน าเครื่องบินกลบัมาบินและใหบ้ริการเปิดเที่ยวบินมากขึน้เรือ่ยๆ 
โดยเฉพาะในไตรมาสสดุทา้ย ซึง่เป็นไตรมาสที่ดีที่สดุตัง้แตเ่กิดสถานการณโ์ควิดเป็นตน้มา 

ขอ้มลูการด าเนินงานท่ีส าคญัปี 2565 

- ภาพรวมปี 2565 ไทยแอรเ์อเชียขนสง่ผูโ้ดยสารรวม 9.9 ลา้นคน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 240 จากปีก่อน โดยหลกัมา
จากการฟ้ืนตวัของจ านวนผูโ้ดยสารจากการผอ่นคลายนโยบายจ ากดัการเดินทางและการเปิดประเทศภายหลงัสถานการณ์
โควิด-19 เริม่คลีค่ลาย ทัง้นี ้คา่ตั๋วเครือ่งบินเฉลีย่อยูท่ี่ 1,434 บาท จาก 1,090 บาท ในปีก่อน 
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- ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) ในปี 2565 อยู่ที่ 10,308 ลา้นที่นั่ง-กม. เพิ่มขึน้รอ้ยละ 243 จากปี
ก่อนหนา้ จากการใหบ้รกิารเที่ยวบินทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศที่มากขึน้ ภายหลงัรฐับาลประกาศผอ่นคลายนโยบาย
จ ากดัการเดินทางตา่ง ๆ ประกอบกบัประเทศปลายทางเริม่ทยอยประกาศเปิดประเทศ สง่ผลใหร้ะยะทางเฉลี่ยตอ่เที่ยวบิน
เพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ 864 กิโลเมตรตอ่เที่ยวบิน 

- การฟ้ืนตวัของความตอ้งการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหอ้ตัราขนส่งผูโ้ดยสารอยู่ที่รอ้ยละ 84  เพิ่มขึน้
จากปีก่อนที่รอ้ยละ 68 และมีอตัราการใชเ้ครือ่งบินต่อล าอยู่ที่ 9.6 ชั่วโมงปฏิบตัิการบินต่อวนัต่อล า ทัง้นี ้เราไดใ้หบ้ริการ
เสน้ทางบินในประเทศ สู ่23 จดุหมายปลายทาง และเสน้ทางบินระหว่างประเทศ 29 จดุหมายปลายทาง รวมแลว้ใหบ้ริการ
ไปทัง้สิน้จ านวน 65,308 เที่ยวบิน 

- อย่างไรก็ดี ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน (OTP) อยู่ที่รอ้ยละ 92 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไวท้ี่รอ้ยละ 90 
นบัเป็นความรว่มมือรว่มใจของทกุแผนก เพื่อใหบ้ริการท่ีดีที่สดุส าหรบัผูโ้ดยสาร ตอกย า้ใหเ้ห็นว่า “ความตรงตอ่เวลา” คือ
หวัใจส าคญัสงูสดุเช่นเดียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัและสขุอนามยัที่เรายดึถือมาโดยตลอด 

- ในระหวา่งปี บรษัิทไดป้ลดประจ าการเครือ่งบินแอรบ์สัจ านวน 6 ล า ซึง่เป็นการคืนตามสญัญา ท าใหบ้รษัิท
มีฝงูบินทัง้สิน้ 54 ล า ณ สิน้ปี 2565 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 

- ส าหรบัปี 2565 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายไดร้วมจ านวน 18,291 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 306 จากรายได้
ปี 2564 ที่ 4,508 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 17,553 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 358 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการขนสง่ผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มขึน้ และคา่โดยสารเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 32 ภายหลงักลบัมาให ้
บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศมากขึน้ รวมไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมความผนัผวนราคาน า้มนัส าหรบัเที่ยวบินภายใน  
ประเทศ ส าหรบัรายไดจ้ากบรกิารเสรมิอยูท่ี่ 3,319 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 410 จากปีก่อน เนื่องจากการปรบัตวัดีขึน้ของ
รายไดบ้รกิารฝากสมัภาระใตท้อ้งเครื่อง คา่ธรรมเนียมเลอืกที่นั่งลว่งหนา้ และคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามการฟ้ืนตวัของเที่ยวบิน
ระหวา่งประเทศ โดยรายไดจ้ากบริการเสรมิคิดเป็นรอ้ยละ 19 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

- ส าหรบัปี 2565 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 26,766 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 64 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนที่เท่ากบั 16,359 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากค่าเชือ้เพลิงและค่าซ่อมบ ารุงอากาศยานที่สงูขึน้ตามการ
ปรบัตวัขึน้ของราคาเชือ้เพลิงและการน าเครื่องบินที่จอดอยู่กลบัมาใหบ้ริการเครื่องบินในปีนี ้นอกจากนีม้ีค่าใชจ้่ายอื่น
จ านวน อยูท่ี่ 1,522 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการลดลงของผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมร่บัรู ้

- สง่ผลให ้บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีขาดทนุสทุธิส าหรบัปีจ านวน 8,214 ลา้นบาท 

จดุเดน่ความยั่งยืนของปี 2565 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดร้บัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุน้ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจ าปี 2565 โดยเป็นบรษัิทท่ีลงทนุในธุรกิจสายการบินเพียงแหง่เดียวที่ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ THSI เป็นปีที่สีต่ิดตอ่กนั 

- จดุเด่นความยั่งยืนของปี 2565 บรษัิทยงัคงด าเนินงานตามแผนกลยทุธข์องการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน
ของบรษัิทท่ีไดต้ัง้ไว ้คือ GOOD, GREEN และ GROWTH ซึง่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามเป้าหมายของ
การขบัเคลื่อนธุรกิจดว้ยความยั่งยืน แนวทางในการด าเนินงานเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจ และตอบสนองต่อความทา้ทาย
ในอนาคต 
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- ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลา หรือ On Time Performance (OTP) คือหนึ่งในจุดเด่นดา้นความยั่งยืน โดย
ในปี 2565 มีประสิทธิภาพความตรงต่อเวลาอยู่ที่รอ้ยละ 92 ซึ่งบริษัทตัง้เป้าหมายไวท้ี่รอ้ยละ 90 สะทอ้นถึงคณุภาพของ
การท างานแบบบรูณาการของทุกฝ่าย ตอกย า้ความส าเร็จจากรางวลัสายการบินที่ตรงเวลาที่สดุในโลก จากทัง้ Cirium 
และ OAG  

- ในสว่นของการประเมินความพึงพอใจของผูโ้ดยสารหรอื Net Promoter Score (NPS) นัน้ ถึงแมจ้ะมีประเด็น
ความทา้ทายจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดและจ านวนพนกังานที่ลดลง  อย่างไรก็ตาม บรษัิทสามารถบรรลคุวามพงึพอใจ
ที่รอ้ยละ 55 จากเปา้หมายรอ้ยละ 50 

- นอกจากนี ้ทาง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการเปิดเผยขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก โดยในปีนีไ้ดม้ีการเปิดเผย
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 บางสว่นเพิ่มเติม (อาทิเช่น การเดินทางเพื่อธุรกิจของพนกังาน) นอกเหนือจาก Scope 1 
และ Scope 2 รวมถึงริเริ่มการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพภมูิอากาศ โดยไดร้ะบปัุจจยัความเสี่ยงและ
โอกาสตามมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพภมูิอากาศเป็นปีแรก 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดด้  าเนินงานตามโครงการประหยดัพลงังานเชือ้เพลิงและลดการปลอ่ยมลพิษตามการ
ปฏิบตัิการบินสีเขียวที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม โดยในปี 2565 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีผลปฏิบตัิงานดา้นการประหยดัน า้มนั
เชือ้เพลิงทัง้สิน้ 2,237 ตนั หรือเทียบเทา่กบั มากกว่า 7,000 ตนัของปรมิาณคารบ์อน ซึง่คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 1.8 ลา้น
เหรียญสหรฐัในการประหยดัค่าใชจ้่าย นอกจากนี ้บรษัิทไดใ้หค้วามรว่มมือกบัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ในโครงการ CORSIA ในการลดก๊าซเรอืนกระจก เป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนั 

- การบรหิารจดัการของเสยีของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีเปา้หมายลดปรมิาณขยะเสยีที่น  าไปสูบ่่อฝังกลบใหเ้ป็น
ศนูย ์โดยไดด้  าเนินการตาม 5R คือ refuse, reduce, reuse, recycle และ repair และยงัรว่มโครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ
อย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหปี้ 2565 มีอตัราการรีไซเคิลของขยะไม่อนัตรายที่รอ้ยละ 100 ดีกว่าปีก่อนที่รอ้ยละ 88 ในขณะที่
สามารถลดการใชก้ระดาษได ้3.4 ลา้นแผน่ หรอืคิดเป็นเงินประมาณ 1 ลา้นบาท โดยด าเนินการเพิ่มประสทิธิภาพการใชง้าน
เอกสารกระดาษและเปลีย่นเอกสารรูปแบบกระดาษใหเ้ป็นรูปแบบดิจิทลัอยา่งตอ่เนื่อง 

- สดุทา้ยแง่มมุทางสงัคม บริษัทบรรลเุปา้หมายในหลายดา้น อาทิ ดชันีชีว้ดัความส าเร็จดา้นความปลอดภยั
นัน้คือไม่มีอบุตัิเหตถุึงชีวิตหรอืการเกิดโรคเนื่องจากการท างาน นอกจากนี ้บริษัทยงัไดเ้ปิดเผยข้อมลูดา้นความหลากหลาย
และความเท่าเทียมของพนกังานเป็นปีแรก ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของประเด็นสาระส าคญัดา้นความยั่งยืนที่ถกูประเมินเพิ่มเติม
ในปีนี ้โดยพนกังานหญิงคิดเป็นรอ้ยละ 36 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด ในสว่นของการบริหารทรพัยากรบคุคล บริษัทก าหนด
ชั่วโมงฝึกอบรมทกัษะเฉพาะทางเฉลีย่ตอ่คนอยูท่ี่ 24 ชั่วโมงตอ่ปี 

แผนการด าเนินงานปี 2566 

- ส าหรบัปี 2566 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย วางแผนที่จะกลบัมาใหบ้รกิารเสน้ทางบินในประเทศทัง้หมดที่เคยเปิด
ใหบ้ริการในปี 2562 ส  าหรบัเสน้ทางบินระหว่างประเทศ นอกจากตลาดอาเซียนแลว้ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีเป้าหมายที่จะ
ใหบ้รกิารนกัทอ่งเที่ยวจีนที่คาดวา่จะกลบัเขา้มาทอ่งเที่ยวในประเทศไทยหลงัจากการเปิดพรมแดนเมื่อตน้ปีนี ้โดยจากประวตัิ
การบินในอดีต บรษัิทตัง้เป้าที่จะขนสง่ผูโ้ดยสารรอ้ยละ 10-15 ของนกัทอ่งเที่ยวจีนท่ีจะเขา้มาในประเทศไทยปีนี ้ในขณะ 
เดียวกนั บรษัิทคาดวา่จะยงัคงสามารถรกัษาฐานนกัทอ่งเที่ยวในตลาดเอเชียใต ้ไดอ้ยา่งแข็งแกรง่ โดยรวมแลว้บรษัิทคาดวา่
จะขนสง่ผูโ้ดยสารรวมไดไ้มน่อ้ยกวา่ 20 ลา้นคนในปี 2566 เทียบกบั 22 ลา้นคนในปี 2562 
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 เครอืข่ายการบนิและฝงูบนิ 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ยงัคงครองสว่นแบ่ง 1 ใน 3 ของตลาดภายในประเทศ คือมากกวา่รอ้ยละ 35 ของตลาด
ภายในประเทศ และตัง้เปา้จะครองสว่นแบง่ผูโ้ดยสารอยา่งมีนยัส าคญัในทกุเสน้ทางบินภายในประเทศตอ่ไป 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มุง่เนน้กลบัมาท าการบินเสน้ทางจีน โดยตัง้เป้าภายในสิน้ปีจะท าการบิน 110 เที่ยวบิน
ตอ่สปัดาห ์เทียบกบั 140 เที่ยวบินตอ่สปัดาห ์ในปี 2562 รวมทัง้เพิ่มความถ่ีเที่ยวบินในอาเซียนและเอเชียใต ้

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีแผนที่จะคงจ านวนฝงูบินที่ 53 ล า โดยมุง่เนน้น าเครือ่งบินที่จอดอยู่กลบัมาปฏิบตัิการบิน
ใหไ้ดค้รบทกุล าภายในครึง่ปีหลงั 

- นอกจากนี ้บริษัทมีแผนน าเครื่องบินภายในกลุม่แอรเ์อเชียมาท าการบิน หรอืเช่าเครื่องบินเพิ่มเติมเป็นการ
ชั่วคราวหากความตอ้งการเดินทางสงูกวา่ที่คาดไว ้

 การเตบิโตของรายได ้

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย คาดว่าราคาตั๋วโดยสารเฉลี่ยจะสามารถรกัษาแนวโนม้ที่ดีไดต้ลอดปี จากความตอ้งการ
เดินทางที่ยงัคงสงูกวา่อปุทานท่ีมีอยู่ 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดเ้ขา้รว่มท างานกบัภาครฐัอยา่งต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ภาคการทอ่งเที่ยวและบรกิาร ซึง่เป็น
ตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจหลกัของประเทศ 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย จะมุง่เนน้การใชก้ลยทุธก์ารก าหนดราคาที่ปรบัตามปัจจยัตา่งๆ (Dynamic Pricing) และ
จดัล าดบัความส าคญัของเสน้ทางบินเพื่อท าก าไรอยา่งเหมาะสม 

 ประสทิธิภาพในการด าเนนิงาน 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการขยายเครือข่ายและระบบการบริหารท่ีจะสง่เสรมิใหเ้กิดการประหยดัและการบรหิาร
จดัการอย่างมีประสิทธิผล (Lean Management) โดยตัง้เป้าลด CASK ex-fuel ลงต่อเนื่อง ใกลเ้คียงกับปี 2562 ที่ 1.03 
บาทตอ่ที่นั่ง-กม. 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เพิ่มประสทิธิภาพการบินจากวิธีปฏิบตัิการบินสเีขียว (Green Operation) สนบัสนนุการ
เดินทางอยา่งยั่งยืน ประหยดัคา่ใชจ้่าย และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มุง่กลบัมาท าก าไรสทุธิ และบรหิารกระแสเงินสดอยา่งรอบคอบ 

 นกัท่องเทีย่วจีน 

- สดุทา้ยเป็นเรื่องที่หลายท่านใหค้วามสนใจว่าประเทศจีนเปิดแลว้ ไทยแอรเ์อเชียมีแผนอย่างไร เนื่องจาก
ประเทศจีนเป็นประเทศหรือจุดหมายปลายทางที่ส  าคญัของไทยแอรเ์อเชีย เราขนส่งผูโ้ดยสารไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ถึง 
รอ้ยละ 15 ของจ านวนนกัทอ่งเที่ยวจีนทีเ่ขา้มาในประเทศ ส าหรบัในปีนีท้างจีนเปิดตลาดหรอืเปิดประเทศตัง้แตต่น้ปี เมื่อมี
สญัญาณบวกมาจากประเทศจีน การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยจึงไดป้รบัเปา้หมายของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติทีเ่ดินทางเขา้
ประเทศจากเป้าหมายเดิมปีที่แลว้ก่อนที่จีนจะประกาศเปิดประเทศ อยู่ที่ประมาณ 18-20 ลา้นคน ปรบัเป็น 30 ลา้นคน 
(Best Case) โดยคาดวา่จะเป็นนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนจ านวน 7-8 ลา้นคน 

- ในช่วงก่อนโควิด-19 ในปี 2562 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เคยใหบ้รกิารเที่ยวบินเสน้ทางจีนอยูท่ี่ 140 เที่ยวบินต่อ
สปัดาห ์โดยภายในปี 2566 บรษัิทมีแผนจะเปิดเสน้ทางบินไปยงัประเทศจีนใหค้รบทกุเสน้ทาง โดยทยอยเปิดเสน้ทางบิน
และเพิ่มความถ่ีเป็น 40 เที่ยวบินตอ่สปัดาห ์100 เที่ยวบินตอ่สปัดาห ์และ 110 เที่ยวบินตอ่สปัดาห ์ในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
และครึง่ปีหลงัตามล าดบั 
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- ในไตรมาสแรก จ านวนนกัท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเขา้มาประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 500,000 คน โดย บจ. 
ไทยแอรเ์อเชีย ขนผูโ้ดยสารจีนอยูท่ี่ประมาณเกือบ 80,000 คน คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 15-20 ของจ านวนนกัทอ่งเที่ยวจีน
ในไตรมาสที่ 1 ซึง่ในช่วงเดือนมีนาคมที่บรษัิทเริม่ท าการบินไปยงัจีนมากขึน้มีอตัราการขนสง่ผูโ้ดยสารสงูถึงรอ้ยละ 93 

 ตามที่กลา่วขา้งตน้คือสญัญาณที่ดีต่อเนื่อง ทัง้ในแง่ของผลประกอบการ ในแง่ของนกัท่องเที่ยวที่จะเขา้มา ซึ่ง
นา่จะสง่ผลดีตอ่ธุรกิจของสายการบินไทยแอรเ์อเชีย ครบั 

 มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

- คุณปิยะพงษ ์ประสาททอง (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 การที่ประเทศจีนไดผ้่อนคลายมาตรการโควิด-19 เป็นศูนย ์และทางการประเทศจีนประกาศเปิดประเทศ 
อนุญาตใหช้าวจีนเดินทางออกนอกประเทศ ขอสอบถามเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจบริษัทว่าสายการบินแอรเ์อเชียไดร้บั
อานิสงสอ์ยา่งไร 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 ตามขอ้มูลที่ปรากฏในเอกสารน าเสนอต่อที่ประชุม ประเด็นส าคญัส าหรบัประเทศเราคือ การเปิดประเทศ
ของประเทศจีน ตน้ปีที่ผ่านมาหนึ่งไตรมาส จนถึงเดือนมีนาคม มีผูโ้ดยสารหรือนกัท่องเที่ยวชาวจีนเขา้มาในประเทศ 
ประมาณ 500,000 คน ในจ านวน 500,000 คนนี ้เกือบ 80,000 คน ขนส่งโดยไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งชดัเจนว่าเราพรอ้มที่จะ
เปิดเที่ยวบินที่จะไปประเทศจีน เพราะระหวา่งช่วงโควิดซึ่งประเทศจีนยงัปิดประเทศอยู ่ไทยแอรเ์อเชียยงัมีพนกังานและมี
เจา้หนา้ที่ในประเทศจีนที่ท  างาน ประสานกบัหน่วยงานราชการของทางจีน เมื่อจีนประกาศเปิดเราจึงสามารถที่จะเปิด
เสน้ทางไดท้ันที ในไตรมาสแรกเรามีเที่ยวบินที่ เดินทางไปประเทศจีน 40 เที่ยวบินต่อสปัดาห ์ขนส่งผูโ้ดยสารมาแลว้ 
ประมาณ 80,000 คน และภายในปีนีค้าดวา่จะเปิดเที่ยวบินใหไ้ดค้รบ 140 เที่ยวบิน เท่ากบัที่เราเคยบินก่อนช่วงโควิดไป
ยงัประเทศจีน ในครึง่ปีหลงัคาดวา่นา่จะเป็นช่วงเวลาที่ส  าคญั ประเทศจีนอาจจะใชเ้วลาจากนี ้2-3 เดือน ในการที่จะกลบั
เขา้มาในประเทศไทย เนื่องจากเรื่องของ infrastructure ซึ่งสนามบินในประเทศจีนยงัคงมีปัญหาเรือ่งขาดแคลนแรงงาน 
เช่นเดียวกบัหลายๆ ประเทศในยโุรป หรอืแม้แต่ในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดก็จะมีปัญหาแรงงานในภาคบริการ ซึ่งตอนนี ้
ก าลงัแกปั้ญหาอยู่ สว่นท่ีสองคือ เรือ่งของพาสปอรต์ของคนจีน เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา พาสปอรต์หมดอายไุปหลายลา้นเลม่ 
สว่นหนึง่ยงัไม่ไดต้่ออาย ุและอาจจะใชเ้วลาในการต่ออาย ุซึ่งครึง่ปีหลงัคาดว่าจะเดินทางมาและเช่ือวา่นา่จะเป็นผลดีต่อ
สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เพราะเรามีสดัสว่นขนสง่ผูโ้ดยสารชาวจีนอยู่ถึงรอ้ยละ 15 ของนกัท่องเที่ยวที่เขา้มาในประเทศ
ทัง้หมด 

- คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 สถานการณก์ารบินปัจจบุนัช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม เป็นอยา่งไรบา้ง และแนวโนม้ไตรมาสทีส่องและ
ไตรมาสทีส่ามไปในทิศทางประมาณไหน 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 สถานการณธ์ุรกิจการบินโดยรวมมีกระแสแนวโนม้ที่ดี ตัง้แตป่ลายปีที่แลว้ ช่วงไตรมาสที่ 4 มีการไปมาหาสู่
กนัมากขึน้ ซึ่งปีที่แลว้ในช่วงครึง่ปีหลงั ภายหลงัประเทศไทยเปิดประเทศอยา่งเต็มรูปแบบ โดยการยกเลกิ Thailand pass 
มีนกัทอ่งเที่ยวเขา้มาในประเทศมากกวา่เดือนละ 1 ลา้นคน จึงสามารถปิดจ านวนนกัท่องเที่ยวปีที่แลว้ไดถ้ึง 11.2 ลา้นคน 
นกัทอ่งเที่ยวเหลา่นัน้นอกจากจะบินเขา้มาในประเทศแลว้ ยงับินภายในประเทศดว้ย เพราะฉะนัน้ธุรกิจการบินโดยรวมจึง
ดีขึน้ ไทยแอรเ์อเชียเองในฐานะผูน้  าทางการตลาด และมีสดัสว่นทางการตลาดสงูที่สดุ มี capacity มีประสิทธิภาพในการ
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จดัการผูโ้ดยสาร และสามารถเพิ่มเที่ยวบินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดด้ีที่สดุ และไดร้บัอานิสงสม์ากที่สดุ ต่อเนื่องมาถึง  
ไตรมาสที่ 1 ปีนี ้โดยไตรมาสที่ 4 ปีที่แลว้ เรามี load factor มากกว่ารอ้ยละ 90 ซึ่งแนวโนม้ หรือ momentum หรือความ
ตอ้งการในการเดินทางดีต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปีนีด้ว้ย เพราะฉะนัน้ load factor ในไตรมาสที่ 1 จึงนา่จะดีเทา่กบั 
ไตรมาสที่ 4 ปีที่แลว้ รวมทัง้สถานการณใ์นเรื่องของราคาที่ปรบัขึน้มาดว้ยกลไกของ demand และ  supply เราก็สามารถท า
ราคาหรอื average fare ไดค้่อนขา้งดี สรุปว่า ในไตรมาสที่ 1 ยงัคงดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปีที่แลว้ และเช่ือวา่แนวโนม้
นีจ้ะด าเนินตอ่ไปในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ต่อไป และคาดหวงัวา่นา่จะเป็นผลดีตอ่ผลประกอบการของ
บรษัิท 

- คุณธีริน วาณิชเสนี (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 มีแผนกระจายความเสีย่งดา้นนกัทอ่งเที่ยวไปยงัประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย ฯลฯ บา้งหรอืไม่ 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 บริษัทค านึงถึงความเสี่ยงนีอ้ยู่แลว้วา่ไมส่ามารถจะพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งไดโ้ดยที่ไม่กระจายความ
เสี่ยงไปยงัตลาดอื่นๆ ในช่วงก่อนที่ประเทศจีนจะเปิดประเทศ เราไม่สามารถบินไปประเทศจีนได ้สิ่งที่ท  าคือ การขยาย
เที่ยวบินทัง้ในอาเซียน ในประเทศเพื่อนบา้น ไมว่่าจะเป็นทางอินโดจีน ลาว เขมร กมัพชูา หรอืเวียดนาม รวมถึงพม่าดว้ย 
ซึง่พมา่เมื่อเปิดประเทศ เราจึงมีเที่ยวบินไปยา่งกุง้ ขณะเดียวกนัทางใต ้มาเลเซีย อินโดนีเซีย เรามีเครอืขา่ยบินเพิ่ม network 
เพิ่มเที่ยวบินที่จะไปเสน้ทางนัน้อยู่แลว้ อีกหนึ่งตลาดที่เราใหค้วามส าคัญซึ่งเป็นตลาดที่เปิดก่อนประเทศจีน คือ ทาง 
South Asia หรอืทางประเทศอินเดีย และประเทศใกลเ้คียง เราเปิดทกุเมืองที่เราเคยบินในอินเดียครบหมดแลว้ตัง้แตก่่อน
ประเทศจีนจะเปิด รวมถึงการเปิดประเทศอื่นๆ ดว้ย เช่น ธากา ประเทศบงัคลาเทศ และเรว็ๆ นี ้ก็จะเปิด โคลมัโบ ประเทศ
ศรลีงักา และกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล ซึง่อยูใ่นแผนการเชน่เดียวกนั เพราะฉะนัน้การขยายเครอืขา่ยเสน้ทางการบินของ
เราจึงครอบคลมุ ไมใ่ช่ที่ประเทศจีนอย่างเดียว แน่นอนว่าเมื่อจีนมีนกัทอ่งเที่ยวเขา้มาเราจึงตอ้งเพิ่มเที่ยวบิน ทัง้นี ้เราก็ยงั
มี portfolio ตลาดอื่นๆ ซึ่งเราท าการบินอยูด่ว้ย โดยสรุปคือ เราไม่ไดพ้ึ่งพาแต่ประเทศจีนอยา่งเดียว เราขยายเที่ยวบินทัง้
ในอาเซียนและทางเอเชียใตด้ว้ยครบั 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานท่ีประชมุแจง้วา่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มี
การลงมติ ประธานขอใหถื้อวา่ที่ประชมุไดร้บัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 

ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535”) มาตรา 112 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท างบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุม
สามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้งบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 ไดผ้่านการตรวจสอบ
และลงนามโดยคณุกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 สงักดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผา่น
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ในวาระนีข้อเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารการเงิน เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ 

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ขอ้มลูประกอบการพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของปี 2565 โดยเริม่ตน้
จากผลประกอบการของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดงันี ้
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- รายไดร้วมในปี 2565 อยูท่ี่ 18,290 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 306 จากปีก่อน จากการฟ้ืนตวัของการท่องเที่ยว
ภายหลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเริ่มคลี่คลาย โดนเฉพาะหลงัจากรฐับาลผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควิด -19 และ
เปิดพรมแดนอยา่งเต็มที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผา่นมา สง่ผลให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดใ้หบ้รกิารขนสง่ผูโ้ดยสาร 9.95 ลา้นคน
ในระหวา่งปี เพิ่มขึน้รอ้ยละ 240 จากปีที่แลว้ โดยมี ปรมิาณเที่ยวบินท่ีเพิ่มขึน้กว่า 41,297 เที่ยว เมื่อเทียบกบัปีก่อน หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 172 ทัง้นี ้ปริมาณที่นั่งของเที่ยวบินในประเทศฟ้ืนตวัขึน้รอ้ยละ 63 เมื่อเทียบกบัช่วงก่อนโควิด-19 สว่นปริมาณ
ที่นั่งระหวา่งประเทศที่ไมร่วมประเทศจีนฟ้ืนตวัขึน้รอ้ยละ 31 ของช่วงก่อนโควิด-19 จากเที่ยวบินไปยงัอาเซียนและเอเชียใต ้

- ส าหรบัปี 2565 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 26,766 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 64 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัปรมิาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึน้ แต่เป็นการเพิ่มที่นอ้ยกวา่การขยายตวัของรายได ้
ซึง่ค่าใชจ้่ายหลกัของบริษัท ประกอบดว้ย ค่าเชือ้เพลิง ค่าใชจ้่ายพนกังานปฏิบตัิการบิน คา่ซอ่มบ ารุงอากาศยาน และค่า
เสือ่มราคาของสิทธิการใชเ้ครือ่งบิน ทัง้นี ้ในสว่นค่าเชือ้เพลิงที่สงูขึน้ นอกจากปริมาณการใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงที่เพิ่มขึน้แลว้ 
ยงัมีเรือ่งของราคาอา้งอิงน า้มนัอากาศยานยงัเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 71 ในรอบปี ในสว่นของคา่ซ่อมบ ารุงอากาศยาน มีการเรง่
น าเครื่องบินที่จอดอยู่กลบัมาใหบ้ริการการบิน และมีค่าใชจ้่ายในการส่งคืนเครื่องบินจ านวน 6 ล า ในปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้
เครือ่งบินที่สามารถใชท้ าการบินในปี 2565 เฉลีย่อยูท่ี่ 29 ล  า จากฝงูบินทัง้สิน้ 53 ล  า 

- นอกจากนีม้ีค่าใชจ้่ายอื่นจ านวน อยู่ที่ 1,522 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการลดลงของผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมร่บัรู ้สง่ผลใหม้ีขาดทนุสทุธิ 8,186 ลา้นบาท และขาดทนุตอ่หุน้ท่ี 90.36 บาท 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีสินทรพัยร์วมลดลงเล็กนอ้ยที่รอ้ยละ 3 เป็นผลมาจากสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ลดลง
จ านวน 3,755 ลา้นบาท จากการตดัค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชเ้ครือ่งบินและเงินส ารองบ ารุงรกัษาเครื่องบิน 
ลดลง ซึง่ชดเชยดว้ยสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึน้ จากผลขาดทนุของการด าเนินงาน 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีหนีส้ินเพิ่มขึน้จากปีก่อนเลก็รอ้ยที่รอ้ยละ 1 โดยหลกัจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินหมนุเวียน
จากรายไดร้บัลว่งหนา้และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายที่เพิ่มขึน้ตามการฟ้ืนตวัของการท างานของบรษัิท ในขณะที่หนีส้นิไมห่มนุเวียน
ลดลงจากหนีส้นิตามสญัญาเช่าและเงินกูย้ืมที่ลดลงจากการช าระภายในปี 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีส่วนของผูถื้อหุน้ขาดทนุจ านวน 12,905 ลา้นบาท เทียบจากสิน้ปีก่อนหนา้ที่ขาดทุน
จ านวน 10,955 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลจากขาดทนุจากการด าเนินงานส าหรบัปี สทุธิกบัเงินเพิ่มทนุระหวา่งปี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

ในสว่นของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็น Holding Company มีธุรกิจหลกัคือการลงทุนใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
ในสว่นของผลประกอบการจะเป็นบรษัิทที่ไมไ่ดม้ีการด าเนินการใดๆ โดยมีรายไดร้วม 26 ลา้นบาท ขาดทนุสทุธิ 28 ลา้นบาท 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 2,918 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลจากการเพิ่มทนุของบริษัทใน
รูปแบบของ right offering เพื่อน าเงินไปลงทนุในบรษัิทยอ่ย โดยเพิ่มทนุใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ใหเ้ป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนีส้นิรวมลดลง 53 ลา้นบาท จากการลดลงของเจา้หนีอ้ื่น 

- ในขณะที่สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 2,972 ลา้นบาท เทียบจากสิน้ปีก่อน โดยหลกัเป็นผลจากการเพิ่มทนุของ
บรษัิทในเดือนมกราคม ปี 2565 ตามที่กลา่วขา้งตน้ 

งบการเงินรวม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

ในส่วนของงบการเงินรวมเป็นผลการด าเนินงานของ ไทยแอรเ์อเชีย เป็นหลกั โดยน ามาแสดงไวร้วมกันในงบ
การเงินรวม 
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- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 18,291 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 จ านวนรอ้ยละ 306 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีขาดทุนสทุธิส าหรบัปี 2565 ในส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท มีจ านวน 8,030 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากขาดทนุสทุธิ จ านวน 6,647 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ โดยมีผลขาดทนุตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานและปรบัลดอยู่ที่ 
0.6921 บาท ซึ่งเป็นการเปรยีบเทียบระหว่างปีที่การถือหุน้ใน ไทยแอรเ์อเชีย ในสดัสว่นที่ไม่เท่ากนั ขณะที่ปี 2564 บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น ถือหุน้อยูใ่น บจ. ไทยแอรเ์อเชีย รอ้ยละ 69 ในปี 2565 ถือหุน้อยูท่ัง้หมดรอ้ยละ 100 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรพัยร์วมลดลงรอ้ยละ 9 เป็นผลมาจากสินทรพัยห์มนุเวียนที่ลดลง 2,437 ลา้นบาท 
สว่นใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 4,562 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนเงินกูท้ี่ถึงก าหนด
ช าระและค่าเช่าคา้งจ่าย ในขณะที่สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนลดลงจ านวน 4,086 ลา้นบาท จากการตดัค่าเสื่อมราคาของ
สนิทรพัยส์ิทธิการใชเ้ครือ่งบินและเงินส ารองบ ารุงรกัษาเครือ่งบินท่ีลดลง ขณะที่สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 
จากผลขาดทนุของการด าเนินงาน 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนีส้ินเพิ่มขึน้จากปีก่อน รอ้ยละ 4 โดยหลกัจากรายไดร้บัล่วงหนา้และค่าใชจ้่าย
คา้งจ่ายทีเ่พิ่มขึน้ตามผลประกอบการบรษัิท แตถ่กูชดเชยดว้ยหนีส้นิตามสญัญาเช่าและเงินกูย้ืมที่ลดลงจากการจ่ายช าระ
ในระหวา่งปี 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สว่นของผูถื้อหุน้มีจ านวน 7,954 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 53 เมื่อเทียบจากสิน้ปีก่อน 
โดยหลกัเป็นผลจากผลขาดทนุในงวด และชดเชยบางสว่น จากการเพิ่มทนุในเดือนมกราคมปีที่ผา่นมา 

มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

- คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 บริษัทมีกลยทุธใ์นการจดัการความเสี่ยงราคาน า้มนัอย่างไร เพราะราคาน า้มนัสงูขึน้ช่วงตน้เดือนนี ้และมี
แนวคิดจะกลบัมาท าประกนัหรือไม่ ถา้ไม่ท า เพราะเหตใุด และจะแกปั้ญหาอย่างไร ถา้ราคาน า้มนัมีแนวโนม้สงูขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

- คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน) 

 ในสว่นของเรือ่งการประกนัความเสี่ยงราคาน า้มนั หรือ fuel hedge บริษัทมีแผนที่จะท าอยู่แลว้ โดยทั่วไปแลว้
นโยบายภายในที่บรษัิทจะท าคือ ไมเ่กินรอ้ยละ 50 เพื่อเป็นการบรหิารจดัการใหค้วามเสีย่งอยูใ่นระดบัที่พอดี อย่างไรก็ตาม
ในช่วงนี ้ถึงแมร้าคาจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ยงัอยู่ในเกณฑท์ี่บรษัิทเห็นว่ายงัสงูอยู ่ซึง่อาจจะยงัไมใ่ช่ราคาที่บรษัิทตอ้งการ
จะท ารายการ hedging ในเวลานี ้อยา่งไรก็ตามบรษัิทมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ดเป็นรายวนั นอกจากนีใ้นปีที่ผา่นมา บรษัิท
เริม่มีการเก็บ fuel surcharge กบัเที่ยวบินทัง้ในสว่นของเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งสว่นนีเ้ป็นสว่นที่
จะสามารถชดเชยผลตา่งที่เกิดขึน้จากราคาน า้มนัท่ีสงูขึน้ได ้นอกจากนีใ้นสว่นของรายไดเ้สรมิ หรอื ancillary income เป็น
สว่นท่ีบรษัิทสามารถน ามาใชช้ดเชยการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุในสว่นนีไ้ดเ้ช่นเดียวกนั 

- คุณวิเชฐ ตนัติวานิช (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชมุ)  

 ขอขอบคุณคุณธ ารง ราคาน า้มันเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานดา้นสายการบิน ในฐานะที่ผมเป็น     
นกัเศรษฐศาสตร ์เมื่อไหรท่ี่มีโอกาสเกิดการแกว่งตวัของราคาใดก็ตาม เช่น ราคาน า้มนั การท า hedging จะไม่ท า 100 
เปอรเ์ซ็นต ์จนกว่าจะมีความมั่นใจว่าราคาจะมีทิศทางไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการด าเนินการตามปกติ ตอ้งขอเรียนว่า
เราไดท้ างานรว่มกบัทาง head quarter ของมาเลเซียดว้ยครบั 
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- คุณรุ่งโรจน ์ธนกรดิษฐ ์(ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 1) ไทยแอรเ์อเชีย มีแผนในการรบัมืออย่างไรกับความผนัผวนของราคาพลงังานและเป็นตน้ทุนหลกัของ
กิจการ 2) ยอดขายของ ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์มีผลอะไรกับ AAV หรือไม่ 3) ไทยแอรเ์อเชีย รบัเมื่อกับการรุกของคู่แข่ง 
โดยเฉพาะ ไลออ้นแอร ์อยา่งไร 4) คาดวา่จะกลบัมามีก าไรจากการด าเนินงานเมื่อไหร่  

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชมุ)  

 ค าถามแรกทางบริษัทไดต้อบไปแลว้ครบั และค าถามที่สอง ยอดขายของ ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์ไม่มีผลต่อ
ธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และค าถามที่สาม ขอเรยีนเชิญประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูใ้หข้อ้มลูตอ่ที่ประชมุครบั 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 ไลออ้นแอร ์เป็นคู่แข่งในสนามบินเดียวกนัคือที่ดอนเมือง ที่ดอนเมืองมีสายการบินอยู ่3 สาย คือ สายการบิน
ไทยแอรเ์อเชีย สายการบินนกแอร ์และสายการบินไทยไลออ้นแอร ์ถือวา่เป็นคูแ่ขง่ที่ใกลเ้คยีงกนั ไลออ้นแอรเ์คยมีเครือ่งอยู่
ในฝงูบินประมาณเกือบ 20 ล  า ช่วงโควิดที่ผา่นมา ไลออ้นแอรเ์อาเครือ่งกลบัไปที่บรษัิทแม่ที่อินโดนีเซีย 10 ล  า เหลือเครื่องอยู่
ประมาณ 10 กว่าล า ท าใหศ้กัยภาพในการแขง่ขนัของไลออ้นแอรล์ดลงไปมากดว้ยฝงูบินที่มีอยู ่ณ ขณะนี ้มีขา่ววา่ไลออ้นแอร์
จะเอาเครือ่งกลบัมา แตค่าดวา่จะไมไ่ดน้ ากลบัมาในจ านวนที่เทา่เดมิ เรายงัเช่ือวา่ดว้ยศกัยภาพการแขง่ขนั ดว้ย capacity 
หรอืจ านวนเครือ่งบิน หรอื supply ที่มีอยูใ่นมือเรายงัคงเหนือกวา่ จากการประมาณการวา่เครือ่งบินของไลออ้นแอร ์18 ล  า 
นกแอร ์18 ล  า ในขณะที่ไทยแอรเ์อเชียมีเครื่องบิน ณ ขณะนี ้54 ล  า เพราะฉะนัน้จะมีความแตกตา่งกนัมากถึง 3 เทา่ เราจึง
เช่ือวา่ดว้ยสถานการณ ์demand  ประกอบกบั capacity ที่เรามีอยู ่เรามีความไดเ้ปรยีบในเรือ่งของการแขง่ขนั ครบั  

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชมุ)  

 ขออนุญาตเสริมครบั เนื่องจากเป็นค าถามที่เก่ียวกับการวิเคราะหค์ู่แข่ง ผมเช่ือว่าตอนนี ้ปริมาณความ
ตอ้งการบินมีสงูอยู่แลว้ ไม่ว่าสายการบินใดจะมีเครื่องบินก่ีล  าก็ตาม ก็จะได ้full capacity ถา้สามารถบินไดเ้ต็มที่ หาก
ทา่นผูถื้อหุน้มีความเป็นหว่งวา่ไทยแอรเ์อเชียจะโดนแยง่สว่นแบง่การตลาด ผมคิดวา่จากค าตอบที่คณุสนัติสขุใหข้อ้มลู คือ 
ไมน่า่จะท าได ้ครบั 

- คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน) 

 ขออนญุาตตอบค าถามที่สี ่ครบั ในไตรมาสที่ 4 ที่ผา่นมา รายไดก้่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) เป็นบวกแลว้ 
ที่ 234 ลา้นบาท เป็นสญัญาณที่ดีวา่บรษัิทเริ่มท าก าไรจากการด าเนินงานไดแ้ลว้ และคาดวา่แนวโนม้นา่จะยงัตอ่เนื่องไปได้
ในปีนีค้รบั 

 ต่อจากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2565 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้ง
ผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะ
ออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เอกสารแนบ 1
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เห็นดว้ย  8,923,500,823 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (369 ราย) 8,923,500,823 เสยีง   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565 

ประธานในที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้ง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น ทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมทัง้การจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีของบริษัทตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ 

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่  

1) การจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายนัน้ บริษัทไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ครบตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ จึง
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรจากผลประกอบการปี 2565 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลกัจะค านงึถึงผลการด าเนินงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและขอ้จ ากดัใน
การจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้หุน้กู ้หรอืสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ที่ก าหนดใหต้อ้งปฏิบตัิตามแผน
ธุรกิจในอนาคต และความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
โดยคณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 เนื่องจาก
บรษัิทมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลจากบรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั โดยคณะกรรมการของบรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั 
มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 เป็นผลมาจากบรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรและ  
งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออก
เสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ทีป่ระชุมมีมติอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  8,923,500,823 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (369 ราย) 8,923,500,823 เสยีง   
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 

ประธานในที่ประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี ในการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ทัง้นี ้ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
การเงิน เป็นผูใ้หข้อ้มลูตอ่ที่ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบ
บญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2566 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่
ใหบ้ริการการสอบบญัชีเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อใหก้ารสอบบญัชี
ภายในกลุ่มแอรเ์อเชียมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผูส้อบ
บญัชีตามที่เสนอไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียใดๆ กบับริษัท ผูบ้ริหาร หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคล
ดงักลา่ว 

จึงเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทประจ าปี 2566 จ านวน 3 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

      1)    นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 
      2)    นางสาวมณี รตันบรรณกิจ        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 
      3)    นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6011 

ซึง่ผูส้อบบญัชีนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ลงลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบรษัิทจ านวน 4 ปี ส  าหรบัผูส้อบบญัชีอีก 2 ทา่น 
คือนางสาวมณี รตันบรรณกิจ และนางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบรษัิท ทัง้นี ้ ให้
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณี
ที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตอื่นของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ที่แทน รวมทัง้เห็นควรใหก้ าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 และคา่
สอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 1.00 ลา้นบาท เท่ากบัปี 2565 ซึ่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดร้บัการ
คดัเลอืกใหเ้ป็นส านกังานสอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยส าหรบัปี 2566 ดว้ย ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 และคา่สอบทาน
รายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจ านวน 4.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท เนื่องจากจ านวน
รายการและงานตรวจสอบที่เพิ่มขึน้ตามการกลบัมาด าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบของบริษัทย่อยภายหลงัสถานการณ์โควิด-19 
นอกจากนีม้ีค่าบรกิารอื่น (ถา้มี) ไดแ้ก่ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จ านวน 0.8 
ลา้นบาท การตรวจสอบเอกสารส าหรบัการปอ้งกนัความเสีย่ง 25,000 บาทต่อเอกสาร และการแกไ้ขสญัญาเช่าเครือ่งบิน 
5,000 บาทตอ่สญัญาจึงขออนญุาตทางที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนด คา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
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มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ   
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  8,923,500,823 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (369 ราย) 8,923,500,823 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2566 

เนื่องจากในวาระนีคุ้ณณัฐวุฒิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบ
ก าหนดตามวาระในปีนี ้กระผมซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงขอเป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่ที่
ประชมุแทนครบั 

ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 17 ก าหนดใหก้รรมการออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พน้
จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 บรษัิทไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเป็นการลว่งหนา้ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2566 ซึ่งไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือ
กรรมการเพื่อรบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

โดยการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงันี ้ 

วาระ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

7.1 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ กรรมการ 
7.2 นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการ 
7.3 นายรอซแมน บิน โอมาร ์ กรรมการ 
7.4 นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเห็น
ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามก าหนดวาระประจ าปี 2566 ทัง้ 4 ทา่น
กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

โดยกรรมการทัง้ 4 ทา่น มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษัิท 
และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแตล่ะท่านปรากฏตาม
เอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 3) แลว้  

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี  ้ประธานท่ีประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระประจ าปี 2566 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
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17 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระนีข้อใหล้งคะแนนส าหรบักรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่ง
ผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง สามารถกดปุ่ มออกเสียงลงคะแนนไดใ้น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระประจ าปี 2566 กลับเขา้มาด ารง
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี  ้

วาระท่ี 7.1 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

เห็นดว้ย  8,923,500,821 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 2 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (369 ราย) 8,923,500,823 เสยีง   

วาระท่ี 7.2  นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

เห็นดว้ย  8,923,497,421 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 2 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (369 ราย) 8,923,500,823 เสยีง   

วาระท่ี 7.3  นายรอซแมน บิน โอมาร ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

เห็นดว้ย  8,923,497,423 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0  เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (369 ราย) 8,923,500,823 เสยีง   

วาระท่ี 7.4  นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

เห็นดว้ย  8,923,497,423 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0  เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (369 ราย) 8,923,500,823 เสยีง   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

ประธานในที่ประชุมไดข้อเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูใ้หข้อ้มลู
กบัผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่  
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คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เห็นควร
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการ 
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสม
เทียบเคียงไดก้บัตลาดและบรษัิทจดทะเบียนที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจงูใจและรกัษากรรมการที่มีคณุภาพ
ไวก้บับรษัิท โดยคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2565 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้  

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1) ใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัคา่ตอบแทนทา่นละ 80,000 บาทตอ่เดือน เป็นประจ าทกุเดือน และไดร้บัเบีย้ประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ คงใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัเบีย้ประชมุคนละ 80,000 
บาทเท่านัน้ โดยใหป้ระธานกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท 
หากในเดือนใดมีการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุ 100,000 บาทเทา่นัน้  

2) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบใหไ้ดร้บั
ค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน โดยใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบไดร้บัค่าตอบแทนราย
เดือน 100,000 บาท 

3) ในกรณีกรรมการบริษัทไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทหรอืประธานกรรมการบริษัทใหเ้ป็นกรรมการ 
อนกุรรมการ หรอืคณะท างานชดุต่างๆ ของบริษัท ใหก้รรมการบรษัิทท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ดงักลา่วได้รบัคา่ตอบแทนเพิ่มเป็น
เบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาท ตอ่ครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนกุรรมการ และคณะท างานชดุใดมีการประชมุเกินกว่า 
1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

4) ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย
และหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

คา่ตอบแทนอื่นๆ 

สทิธิประโยชนด์า้นบตัรโดยสาร 

กรรมการบริษัท (รวมทัง้บคุคลในครอบครวั หมายถึง สามี ภรยิา และบตุรที่ชอบดว้ยกฎหมาย) ไดร้บัสิทธิประโยชน์
ดา้นบตัรโดยสารใหเ้ปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทุกเสน้ทางบินจ านวน 1 ครัง้ต่อเดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ต่อปี 
สทิธินีใ้หข้ณะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไมม่ีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย  

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2566 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่ ม
ออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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เห็นดว้ย  8,923,144,363 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9960 
ไมเ่ห็นดว้ย 352,060 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0039 
งดออกเสยีง   4,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (369 ราย) 8,923,500,823 เสยีง   

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ประธานที่ประชุมแถลงตอ่ที่ประชุมวา่ วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 
(ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมอนมุตัิ 
และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

- คุณประสิทธ์ิ ซื่อสัตยาศิลป์ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 1) บริษัทคาดหวงัการเติบโตรายไดข้องบริษัท โดยแยกเป็นเสน้ทางในประเทศและเสน้ทางระหว่างประเทศ
อย่างไร 2) ในสภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบนั ที่มีแนวโนม้อตัราดอกเบีย้สงู และภาวะเศรษฐกิจในประเทศหลกัอย่างเช่น 
USA EU จีน มีความไมแ่นน่อน รวมถึงราคาน า้มนัท่ียงัคงตวัอยูใ่นระดบัปัจจุบนั บริษัทมุง่เนน้การเตรยีมตวัหรือใชก้ลยทุธ์
ใดในการที่จะน าบรษัิทฝ่าฟันเพื่อการเติบโตในปีนี ้3) จากจ านวนนกัท่องเที่ยวตัง้แต่ตน้ปีจนถึงปัจจุบนั บริษัทคาดการณ์
จ านวนนกัท่องเที่ยวไวเ้ท่าใด และก าลงัซือ้ต่อนักท่องเที่ยวที่เขา้มาเป็นอย่างไร เพราะขอ้มูลของเมื่อก่อนเหมือนว่าจะ
ประมาณ 50,000 บาท/คน แตปั่จจบุนัท่ีทางการประกาศดเูหมือนวา่จะลดลงมา ครบั 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 ค าถามขอ้แรกน่าจะเป็นเรื่องการเติบโตของจ านวนผูโ้ดยสารภายในประเทศและต่างประเทศ ขอเรียนว่า
จ านวนผูโ้ดยสารในประเทศ ผมก าหนดจากเที่ยวบิน ภายในไตรมาสแรกของปีนี  ้ไทยแอรเ์อเชียสามารถเปิดเที่ยวบิน
ภายในประเทศไดแ้ลว้รอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์คาดหวงัว่าจ านวนผูโ้ดยสารทัง้ปีที่เราขนสง่ 20 ลา้นคน ประมาณรอ้ยละ 70 หรือกว่า 
13 ลา้นคน เป็นผูโ้ดยสารในประเทศ ที่เหลือ 7 ลา้นคน เป็นผูโ้ดยสารต่างประเทศ เพราะฉะนัน้ต่างประเทศก็จะใกลร้อ้ย
เปอรเ์ซ็นตภ์ายในปีนี ้

 ค าถามขอ้ที่สอง เรือ่งภาวะเศรษฐกิจโลก เป็นเรื่องที่ควบคมุไม่ได ้เป็น uncontrollable factor สิ่งที่บริษัทท าได้
คือ การบรหิารจดัการภายใน ควบคมุดแูลสขุภาพในเรือ่งของกระแสเงินสด และความสามารถในการท ารายได ้สว่นการ
จดัการในเรื่องของแหลง่เงินทนุต่างๆ บริษัทก็มีนโยบายหรอืมีมาตรการท่ีชดัเจน แต่ปัจจยัหลกัคือการจดัการภายใน โดย
เนน้ไปท่ีการสรา้งรายไดแ้ละการรกัษาสภาพคลอ่งหรอืสถานภาพเงินสดที่ดี 

 ค าถามขอ้ที่สาม การคาดการณจ์ านวนนกัท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทจะอา้งอิงจากขอ้มูลของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยเป็นหลกั เพราะเป็นหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งโดยตรง และมีการท างานโดยส านกังานในตา่งประเทศหลายๆ ส านกังาน 
ซึง่นา่จะมีขอ้มลูที่ถกูตอ้งและละเอียดที่สดุ ตามที่กลา่วไปแลว้ขา้งตน้ ปีนีก้ารทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย คาดหมายจ านวน
นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาในประเทศไทย กรณีที่ดีที่สดุอยู่ที่ 30 ลา้นคน แต่กระผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 25-30 ลา้นคน 
โดยตวัแปรท่ีส าคญัคือนกัท่องเที่ยวจีนวา่จะเขา้มาชา้เรว็แค่ไหน และจ านวนมากนอ้ยแค่ไหน ในจ านวน 30 ลา้นคนท่ีเป็น 
best case เขา้ใจวา่นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนนา่จะอยูท่ี่ประมาณ 7-8 ลา้นคน เพราะตวัแปรตวันีจ้ะท าใหจ้ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่
เขา้มาในประเทศไทยแปรไปตามปัจจยัหลกัซึ่งก็คือนกัท่องเที่ยวจากประเทศจีน สว่นจ านวนค่าใชจ้่ายในประเทศก็คงจะ
เป็นหนา้ที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทางสายการบินไม่มีขอ้มูลการใชจ้่ายในดา้นอื่นๆ เราเพียงแต่ทราบว่าค่า
โดยสารนา่จะมีอตัราที่สงูขึน้เมื่อเปรยีเทียบกบัก่อนโควิด ทัง้นี ้เป็นไปตามกลไกของ demand และ supply ครบั 
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- คุณรุ่งโรจน ์ธนกรดิษฐ ์(ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์จะใชส้วุรรณภมูิเป็นฐานการบินไปอีกนานแคไ่หน 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 เนื่องจากสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์และสายการบินไทยแอรเ์อเชีย หรือ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั ผมจึงไมท่ราบขอ้มลูภายในของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์และตอ้งขออภยัทีไ่มส่ามารถตอบค าถามไดค้รบั 

- คุณวิเชฐ ตนัติวานิช (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชมุ)  

 ทา่นผูถื้อหุน้อาจเห็นวา่ใชช่ื้อ ไทยแอรเ์อเชีย เหมือนกนั แตท่างกฎหมายเราไมไ่ดม้ีความเก่ียวขอ้งกนัครบั 

- คุณประสิทธ์ิ ซื่อสัตยาศิลป์ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 บรษัิทมองว่าการแขง่ขนัธุรกิจการบินในปีนีแ้ละปีหนา้จะเป็นอยา่งไร เพราะมีข่าวว่าจะมีสายการบินเปิดใหม่
หลายสายการบิน อยากใหบ้รษัิทช่วยแชรปั์จจยัเสีย่งหรอืปัจจยัที่บรษัิทมองวา่ตอ้งติดตามอยา่งใกลชิ้ด 3 อนัดบัแรกในปีนี ้
ครบั 

- คุณธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์(ประธานกรรมการบรหิาร) 

 ตามที่คณุสนัติสขุไดน้ าเสนอไปในเรือ่งของผลประกอบการ จะเห็นวา่ในปีนี ้การแขง่ขนัจรงิๆ แลว้ลดลงจาก
ช่วงก่อนโควิด และแตล่ะสายการบินก็มีมมุของตวัเองที่ยืนอยู่ เพราะฉะนัน้การแข่งขนัดา้นราคาจะไม่คอ่ยเห็นแลว้ หรอืเห็น
นอ้ยลง เพราะในช่วงโควิดก็บาดเจ็บกนัไปหลายๆ สายการบิน ดงันัน้ช่วงหลงัโควิดที่ใหบ้รกิารมา ตอนนีก็้พยายามที่จะรกัษา
กระเงินสดไว ้ซึง่นโยบายนีผ้มเช่ือวา่ ทกุสายการบินประพฤติ ปฏิบตัิดว้ยดี สว่นข่าวของ 3-4 สายการบินที่เปิดมา ผมบอก
ไดว้่าคงไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของแอรเ์อเชีย หรือไทยแอรเ์อเชีย เหตุผลคือ หนึ่งในนัน้เป็นสายการบินที่บิน
ระยะไกล (long haul) ซึ่งบินออกนอกประเทศ ไม่ไดเ้ขา้มาแข่งขนัในประเทศ สว่นที่จะมีแข่งขนัในประเทศที่ปรากฏตาม
ขา่วคือ สายการบิน P70 ซึง่จะมีเครือ่งบินแคป่ระมาณ 3-4 ล  า กวา่ฝงูบินจะเติบโตก็คงตอ้งใชเ้วลาและเนน้เที่ยวบินที่เป็น
แบบเช่าเหมาล า (charter flight) เขา้เมืองจีน ตลาดจีนก็เป็นตลาดใหญ่ เพราะฉะนัน้มีคูแ่ขง่มาอีกรายนงึ หรอืมีคูค่า้มาอีก
รายนงึก็คงไมท่ าใหไ้ทยแอรเ์อเชียบอบช า้ สว่นสายการบินอื่นจะเป็นสายการบินเลก็ๆ เช่น seaplane ที่ใหบ้รกิารแค ่12 ที่นั่ง 
อยู่แถวที่มีทะเล ก็ไม่ไดม้ีผลต่อการแข่งขนัเท่าไหร ่เพราะฉะนัน้ก็วางใจไดค้รบั แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้เราไม่ไดป้ระมาทยงัคงเฝ้า
ระวงัอยูต่ลอดเวลา ขอบคณุครบั 

- คุณวิเชฐ ตนัติวานิช (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชมุ)  

 ตอ้งขอขอบคณุคุณประสิทธ์ินะครบั อย่างที่คณุธรรศพลฐ์ไดเ้รียนไป การแข่งขันมีดีแลว้ครบั และที่ส  าคญั
เวลาที่ดูธุรกิจก็จะดกูันที่ส่วนแบ่งการตลาด (market share) เขา้ใจว่าคุณประสิทธ์ิอาจมีความเป็นห่วงว่าไทยแอรเ์อเชีย
อาจจะเสีย market share ไป ซึ่งทางเราไดเ้รยีนเนน้ย า้วา่ความพรอ้มตา่งๆ ในการใหบ้ริการดา้นการบินจะขึน้อยู่กบัความ
พรอ้มของจ านวนเครื่องบิน การบริหารค่าใชจ้่าย การใหบ้ริการท่ีดี ถา้ติดตามการประชุมในวนันีข้องเรามาโดยตลอดจะ
พบวา่คณุสมบตัิเหลา่นัน้สายการบินไทยแอรเ์อเชียมีครบถว้น เราจึงคอ่นขา้งมั่นใจครบัวา่ การแขง่ขนัครัง้นีเ้ป็นการแข่งขนั
ที่ดีและเรานา่จะครองต าแหนง่ที่เป็นผูน้  าของสายการบิน low cost ตอ่ไป 

- คุณประสิทธ์ิ ซื่อสัตยาศิลป์ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 การที่ไทยแอรเ์อเชียมีโอกาสเขา้ไปใหบ้ริการในสนามบินสวุรรณภมูิ นัน้ ท าใหส้ายการบินมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินการอยา่งไรบา้ง ใหท้างผูบ้รหิารอธิบายใหเ้ห็นภาพและสิง่ที่เกิดขึน้ ครบั 
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- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 ก่อนอื่นเลยตอ้งเรยีนว่า ฐานปฏิบตัิการบินหลกัในกรุงเทพของไทยแอรเ์อเชียยงัอยู่ที่สนามบินดอนเมืองซึ่ง
เครื่องบินจ านวนมากอยู่ที่นี่ ส  าหรบัที่สนามบินสวุรรณภูมิเกิดขึน้ในช่วงโควิด ซึ่งตอนนัน้ ตลาด long haul หรือตลาด
ต่างประเทศระยะไกล ไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา เริ่มมี เที่ยวบินเขา้มาผ่านทางสนามบินสวุรรณภูมิมากขึน้ เราจึงเห็น
โอกาสเอาเครื่องบินไปไวท้ี่นั่นประมาณ 3-4 ล  า เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวที่เขา้มาจากเสน้ทางไกลๆ 
แลว้ต่อเที่ยวบินในประเทศ เพราะฉะนัน้ strategic หรือกลยุทธ์ของไทยแอรเ์อเชียในการที่อยู่ที่สนามบินสวุรรณภูมิ คือ 
การ interlining คือ การตอ่เครือ่งของนกัทอ่งเที่ยวที่มาจากการเดินทางในระยะไกล ซึง่ ณ ขณะนีเ้ราก็ยงัคงกลยทุธอ์นันีไ้ว ้
และอาจจะมีเพิ่มบา้งในเที่ยวบินต่างประเทศใกล้ๆ  ประเทศเรา เที่ยวบินที่เปิดลา่สดุคือจากสวุรรณภมูิไปที่กวัลาลมัเปอร ์
เนื่องจากความตอ้งการเดินทางคอ่นขา้งสงู แลว้ไทยแอรเ์อเชียมีเที่ยวบินจ านวนมากอยูท่ี่สนามบินดอนเมืองเราจึงกระจาย
เที่ยวบินบางส่วนไปอยู่ที่สวุรรณภูมิดว้ย ส าหรบัสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินในเมือง การเดินทางของผูโ้ดยสาร
อาจจะสะดวกกวา่ เดินทางใกลก้วา่ โดยการบรหิารจดัการในสนามบินดอนเมืองก็จะจดัการไดง้่ายกวา่เนื่องจากมีเที่ยวบิน
นอ้ยกว่าเมื่อเทียบกบัที่สนามบินสวุรรณภมูิ สว่นเรื่องของการจดัการดา้นการใหบ้รกิารผูโ้ดยสาร เนื่องจากสนามบินดอนเมือง
โดยสดัสว่นทางกายภาพอาจจะไมใ่หญ่หรอืไมก่วา้งเทา่สนามบินสวุรรณภมูิ ดงันัน้การจดัการจึงท าไดง้่ายและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเมื่อเที่ยบกบัที่สนามบินสวุรรณภมูิซึ่งเป็นสนามบินใหญ่ มีเที่ยวบินเยอะ มีผูโ้ดยสารไปใชเ้ป็นจ านวนมาก การจดัการ
ปัญหาต่างๆ ก็อาจจะมีปัญหาบา้งในช่วงแรกๆ เมื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ในปริมาณมากและจ านวนบคุลากรที่ท  าหนา้ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารผูโ้ดยสารอาจจะไมท่นัทว่งที จึงอาจสง่ผลท าใหป้ระสทิธิภาพลดลงไปบา้งที่สวุรรณภมูิ แต่โดยรวม
ของสายการบินไทยแอรเ์อเชียเองก็มีการบรหิารจดัการท่ีดี มีประสทิธิภาพทัง้สองสนามบิน ครบั  

- คุณพิสุทธิศักดิ์ ดุลยภาพัชร ์(ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 แนวโนม้ยอดขายคาดวา่จะกลบัมาสูภ่าวะก่อนโควิด-19 ไดช้่วงไหน  

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 เป้าหมายของปี 2566 ไทยแอรเ์อเชียจะขนสง่ผูโ้ดยสารทัง้สิน้ 20 ลา้นคน ก่อนโควิดไทยแอรเ์อเชียขนสง่อยู่ที่ 
22 ลา้นคน ตอนนีก็้ใกลเ้คียงคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 90 เพราะฉะนัน้ถา้มี upside นา่จะใกลเ้คียงเกือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นตข์อง
จ านวนผูโ้ดยสารที่เราขนสง่ไดก้่อนโควิด ในแง่จ านวนของตวัเลขก็ใกลเ้คียง เคยขายสงูสดุอยู่ที่ประมาณ 4 หมื่นกว่าลา้น 
ซึ่งปีนีค้ิดว่าน่าจะใกลเ้คียงถา้ base จากจ านวนผูโ้ดยสาร จ านวน load factor และ average fare หรือราคาที่เราขายได ้  
ณ ขณะนี ้รายไดน้า่จะกลบัมาใกลเ้คียงกบัก่อนโควิด ครบั 

- คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 จากสถานการณต์อนนี ้ยงัคาดว่าปลายปีจะสามารถเพิ่มเครื่องบินอีก 5 ล  า ไดอ้ยู่หรือไม่ เพราะแต่ละสาย
การบินมีแผนเพิ่มเครือ่งบินกนัหมด จะเกิดสงครามราคาในปีหนา้หรอืไม่ 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 ไทยแอรเ์อเชียยงัมั่นใจวา่น่าจะเพิ่มเครือ่งบินไดต้ามเป้าหมาย ณ ขณะนีเ้รามีเครือ่งบินอยู่ 53 ล  า จรงิๆ 54 
ล  า อยูใ่นระหวา่งการคืน 1 ล  า ซึง่ ณ ขณะนีเ้รายงัน าเครือ่งบินมาใชไ้มค่รบ ตอนนีใ้ชอ้ยูป่ระมาณ 47 ล  า เหลอือีกประมาณ 
8 ล  า ท่ีจะตอ้งเอากลบัมา กรณี 5 ล  า ท่ีจะเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เป็นกรณีที่ดแูลว้นา่จะมีความตอ้งการในการเดินทางมากขึน้

เอกสารแนบ 1



 

22 

โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 บรษัิทจึงมีแผนที่จะเอาเครือ่งบินเขา้มาอีก 5 ล  า คือการเอาเครือ่งบินเขา้มาขึน้อยูก่บัการ
วางแผนเรื่องของเครือข่ายหรือ network หรือ destination หรือ route ที่เราจะเปิด ซึ่งก่อนหนา้นัน้เราใชเ้ครื่องอยู่ 63 ล  า 
ทกุล ามี network หรอืเสน้ทางการบินที่ก าหนดไวช้ดัเจนอยูแ่ลว้ สมมติเราใชเ้ครื่องบินไมห่มด 53 ล  า และเอาเขา้มาอีก 5 ล  า 
เป็น 58 ล  า ก็ยงัไมเ่ทา่กบัสิง่ที่เราเคยปฏิบตัิการบินไดค้ือ 63 ล  า เพราะฉะนัน้เสน้ทางที่เรามีบินทัง้หมดไดท้ าการต่ออายแุละ
วางแผนไวท้ัง้หมด โดยเครื่องบินที่เข้ามาก็จะกลบัไปบินในเสน้ทางที่เคยบินและไม่จ าเป็นที่จะตอ้งไปหาเสน้ทางใหม ่
เสน้ทางที่เราบินอย่างเดียวก็เพียงพอ เหมาะสมกับจ านวนเครื่องบินที่จะเขา้มา อย่างไรก็ตามบางท่านอาจจะเป็นกงัวล
เรื่องของ slot หรือศกัยภาพของสนามบิน อย่าลืมว่าก่อนหนา้นีส้ายการบินคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นไลออ้นแอร ์หรือนกแอร ์ได้
ลดจ านวนฝูงบินลงไป การจะเอากลบัเขา้มาก็ไม่ไดเ้รว็เหมือนตอนเอาออกไป เพราะฉะนัน้เรายงัเช่ือว่าภายในปีนีปี้หนา้ 
ยงัมี slot และศกัยภาพของสนามบินดอนเมืองยงัรองรบัจ านวนเครือ่งบินที่มีแผนจะเอากลบัมาได ้

- คุณวิเชฐ ตนัติวานิช (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชมุ)  

 ขอเรียนเสรมินะครบั การเพิ่มจ านวนเครื่องบินเป็นสิ่งที่สายการบินชัน้น าตอ้งเตรยีมตวัอยู่แลว้ ถา้ท่านเป็น 
ผูถื้อหุน้ที่ติดตามมาไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี จะเห็นวา่ไทยแอรเ์อเชียใชก้ลยทุธท์ี่ส  าคญัคือ pause and play ช่วงที่มีโควิด เราเนน้ย า้
วา่ ถา้ไดบ้ินพรุง่นี ้เราพรอ้มแคไ่หน ซึง่แปลวา่การวางกลยทุธภ์าพใหญ่ เราตระหนกั เรามีความพรอ้มอยูต่ลอดเวลา จึงอยาก
เรยีนท่านผูถื้อหุน้ว่าขอใหเ้ช่ือมั่นว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคน มีการเตรียมความพรอ้มเต็มที่จริงๆ ดงันัน้ถา้จะมี
โอกาสในการที่จะเพิ่มก าไร เพิ่มรายได ้ไทยแอรเ์อเชียนา่จะมีความพรอ้มในล าดบัตน้ๆ ของสายการบิน low cost ดว้ยกนั ครบั  

- คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) 

 ก าไรจากการขนสง่ผูโ้ดยสารไปประเทศจีนสงูจรงิหรอืไมแ่ละเพราะอะไร 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

 ในแง่ก าไรคงตอบเป็นตวัเลขไมไ่ด ้แต่ขอเรยีนวา่ ณ ขณะนีไ้ทยแอรเ์อเชียเปิดเที่ยวบินไปเมืองจีนเกือบ 100 
เที่ยวบินต่อสปัดาห ์ทกุเที่ยวบินมีอตัราการบรรทกุหรือ load factor ที่เกินรอ้ยละ 90 ทัง้สิน้ สว่นในเรือ่งของราคาก็ดีกว่า
ช่วงก่อนโควิดเกือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์เนื่องจาก demand supply กลบัไปที่โจทยเ์ดิม มีความตอ้งการในการเดินทางสูง 
สงัเกตจากจ านวน load factor ที่ได ้ขณะเดียวกนัเรือ่งของ fare เรื่องของ average fare ก็สงูกว่าเดิมเป็นรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์
เราคาดวา่สถานการณน์า่จะคงตวัไประยะยาวๆ เนื่องจากการพฒันาหรอืการตอบสนองในเรือ่งของ supply ยงัมีจ ากดัอยู ่
ตามเหตผุลที่ไดเ้รยีนไป ทัง้ทางฝ่ังจีนเอง และฝ่ังไทยเอง เพราะฉะนัน้จึงเช่ือวา่เหตกุารณเ์ช่นนีจ้ะยงัด าเนินต่อไปตลอดทัง้
ปี 2566 ส่วนก าไรเป็นตวัเลขต่อเที่ยวบินคงไม่สามารถจะพดูได ้ณ ขณะนี ้แต่สามารถบอกไดค้รา่วๆว่า load factor สงู 
fare สงู นา่จะมีผลประกอบการท่ีดี โดยเฉพาะ flight ที่ไปประเทศจีนครบั 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานท่ีประชมุแถลงเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุวา่  

วนันีก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 เป็นการประชุมที่ดีมาก ผมขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านที่เป็นหว่งเป็นใย
และสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด ขอบคุณท่านกรรมการทุกคนที่ไดร้่วมช่วยกันคิด ช่วยกันวางกลยุทธ์ และช่วยกัน
สง่เสรมิธุรกิจตามบทบาทของแตล่ะคน ขอบคณุเจา้หนา้ที่ทกุคนท่ีไดร้ว่มฝ่าฝันอปุสรรคกนัมา ขอบคณุพนกังานทกุคนดว้ย
แทนผูถื้อหุน้ ครบั ขณะนีถ้ึงเวลาอนัสมควรผมขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 เทา่นี ้ขอบคณุครบั  

เอกสารแนบ 1



เอกสารแนบ 1




